

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอภูกระดึง
อำเภอด่านซ้าย กิ่งอำเภอภูเรือ และกิ่งอำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลง
เขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา
๒๔ ดังต่อไปนี้

อำเภอภูกระดึง

ตั้งตำบลท่าช้างกล้อ ในท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยให้มีเขต
การปกครองรวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลผาขาว
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลผาขาว

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๑๓ ตำบลผาขาว

หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๑๕ ตำบลผาขาว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไฮ และสันเขาภูตอกคู่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลผาขาวและตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไปทางทิศใต้เรียงกันไปจากทางด้านทิศเหนือบ้านโนนป่อแดง บ้านหนองอี่เป็ย ตำบลผาขาว และบ้านห้วยเดื่อ บ้านท่าช้างกล้อ้ง ตำบลท่าช้างกล้อ้ง ห่างจากหมู่บ้านที่แบ่งแนวเขตมีบ้านโนนป่อแดง และบ้านหนองอี่เป็ย ๖ เส้น ระยะห่างกัน ๓ เส้น ต่อ ๑ หลัก ไปจดสันเขาภูซำบกไปทางทิศใต้ต่อสันเขา

กุดอกคู่และสันเขาภูสูงเป็นเส้นเขตแดน ๓ กิโลเมตร
เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลผาขาว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือสันเขาภูดอกคู่ตรงไป จุดสันเขาภูห้วยกล่องข้าว เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าช้างคล่อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไปทางทิศใต้ เรียงกันไปจากทางด้านทิศเหนือ บ้านโนนปอแดง บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลผาขาวและบ้านห้วยเดื่อ บ้านท่าช้างคล่อง ตำบลท่าช้างคล่อง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลปวนพุ่มและตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยถือสันโนนภูป่าบตรงป่าช้าบ้านแสนสุข ตำบลผาขาว ห่างจากบ้านแสนสุข ๑ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามกึ่งกลางลำน้ำจำปา ไปตามสันเขาภูผาขาวไปจุดกึ่งกลางลำน้ำค้างและสันเขาภูกอยตรงไปจุดยอดห้วยป่าเขินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอด่านซ้าย

ตั้งตำบลนาหอ ในท้องที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๗ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลด่านซ้าย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลด่านซ้าย

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตกไก่อ (เล้าไก่อ) เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือริมทุ่งนาพานสุดด้านทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือสันเขาอั้งลั้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาฝิง กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยถือสันเขาภูเปาะและสันเขาใหญ่ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลด่านซ้าย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือริมทุ่งนาพานสุด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือสันเขาทุ่งแพน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือสันเขาอั้งถ้งและกิ่งกลางลำน้ำทางถ้ำสุด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือกิ่งกลางลำห้วยผาลาด และกิ่งกลางหนองเบ็ก เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอภูเรือ

ตั้งตำบลร่องจิก ในท้องที่กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยให้มีเขต

การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนสูง

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนสูง

หมู่ที่ ๓ โอนจากหมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพนสูง

หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลโพนสูง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว กิ่งอำเภอภูเรือ และตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยชันและกึ่งกลางลำน้ำสาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหินลับ และกึ่งกลางลำน้ำข้าวมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปลาบ่า กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือสันเขานาอัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือสันเขาอั้งลัง และกึ่งกลางลำน้ำทางถ้ำสุด เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโพนสูง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลร่องจิก กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหนลับและกึ่งกลางลำน้ำข้าวมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำน้ำมะนาว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปลาป่า กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยถือสันเขาภูซันผาดและสันเขาภูหินโง่น เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือสันเขาอั้งลัง และกึ่งกลางลำน้ำทางถ้ำสุด เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอนาแห้ว

ตั้งตำบลแสงพา ในท้องที่กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยให้มีเขต

การปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลนาแห้ว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลนาแห้ว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนาแห้ว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลนาแห้ว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลนาแห้ว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลนาแห้ว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชอาณาจักรลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาพึง กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยถือสันเขาถ้ำแก้วและสันเขาขัด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาแห้ว กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำน้ำนาฮี สันเขาชะยอมเปา และสันเขาอ่างหินงวม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลชาติตระการ กิ่งอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยถือสันเขาภูแอ่นเกล้า เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนาแห้ว

(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชอาณาจักรลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาฝิ่ง กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำน้ำหู่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยถั่ว และสันเขาภูน้ำซอน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแสงพา กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยถือกึ่งกลางลำน้ำนาฮี สันเขาชะยอมเปา และสันเขาอ่างหินงวม เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

พ่วง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย